



ที่ ศร 04080/ 1227

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
ถนนสุมนทวาราช จังหวัดน่าน 55000

14 สิงหาคม 2550

เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินระดมทรัพยากร

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศร 04012/335
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 จำนวน 1 ฉบับ

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินระดมทรัพยากร เพื่อให้การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินจากนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชษฐ์ ธรรมราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. 0-5471-0029 ต่อ 26 , 0-5477-1028

โทรสาร 0-5471-0211

<http://are.obec.go.th/nan1>

E-mail: ednan1@emisc.moe.go.th



ที่ ศธ ๐๔๐๑๒/ มท ๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินระดมทรัพยากร

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ว่ามีสถานศึกษากระทำผิดเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินระดมทรัพยากร โดยมีกรณีต้องดำเนินการทางวินัยและทางละเมิด เรียกเก็บเงินระดมทรัพยากรที่จ่ายไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมคืน ดังนี้

๑. สถานศึกษาจัดทำโครงการระดมทรัพยากร เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยมีการเรียกเก็บเงินระดมทรัพยากรเป็นค่าจ้างครู ค่าบริการสารสนเทศและวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าสมาชิกว่ายน้ำ ฯลฯ เงินที่เรียกเก็บดังกล่าวไม่ได้นำเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา แต่นำเข้าบัญชีของสมาคมผู้ปกครองและครู โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินในฐานะอุปนายกสมาคมฯ และการใช้จ่ายดังกล่าวมีรายจ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้ ทั้งนี้รายการจ่ายบางรายการไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้อง เช่น ค่าอาหารประจำวันของผู้อำนวยการโรงเรียน ค่าชว่รงานต่าง ๆ ค่ากระเช้าของขวัญ ค่าทำความสะอาดบ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียน และค่าจัดเลี้ยงวันเกิดผู้อำนวยการ เป็นต้น

๒. สถานศึกษาจัดทำโครงการระดมทรัพยากรในลักษณะขอรับบริจาคเงินจากผู้ปกครอง แต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่นำเงินเข้าระบบบัญชีของสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอข้อความเข้าใจดังนี้

๑. สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำโครงการระดมทรัพยากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตามความสมัครใจของนักเรียน นั้น เงินที่ได้รับตามโครงการดังกล่าว ถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔ กรณีนี้สถานศึกษาจะต้องนำเงินเข้าบัญชีของสถานศึกษา

/๒.การจัดทำ

๒. การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและเรียกเก็บเงินจากนักเรียน สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้เฉพาะในเรื่องที่สถานศึกษาจะพัฒนาการสอนเพิ่มเติมจากการจัดการเรียนการสอน ตามปกติเท่านั้น ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และด้วยความสมัครใจของ ผู้ปกครองและนักเรียน โดยการรับเงินให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศษ ๐๔๐๐๒/๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้

๓. สถานศึกษาจัดทำโครงการระดมทรัพยากรเพื่อขอรับบริจาคเงินจากผู้ปกครองและครู โดย ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตามความสมัครใจของผู้ปกครอง เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรม วิทยากรอื่นซึ่งไม่ใช่กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมเพิ่มเติมดังกล่าวในข้อ ๒ ให้สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินบริจาค ให้ผู้ปกครองซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ส่วนเงินบริจาคที่ได้รับนั้น เนื่องจากระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้เงินบริจาคเป็นเงินรายได้สถานศึกษาแต่การใช้จ่ายให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของผู้มอบให้ ดังนั้น เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินบริจาค จึงต้องบันทึกในทะเบียนคุมการใช้จ่ายให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบ กรณีสถานศึกษาได้ไม่ได้นบันทึกเงินบริจาคเป็นเงินรายได้สถานศึกษา แต่บันทึกใน ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบริจาคแต่ละวัตถุประสงค์ตามที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมนั้น ขอให้โอนเงินจาก ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ไปเข้าทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา โดยให้เปลี่ยนสถานะของทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบริจาคเป็น ทะเบียนย่อยเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินแต่ละวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับความ นิยมสูง

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๕๗